

UBND HUYỆN GIA LÂM  
**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **92** /GD&ĐT

Gia Lâm, ngày **13** tháng 4 năm 2020

V/v tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS thuộc huyện

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại buổi họp giao ban trực tuyến sáng ngày 11/4/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện một số nội dung về công tác dạy và học trong thời gian học sinh nghỉ học như sau:

1. Xây dựng kế hoạch dạy học của tất cả các môn học thuộc khối lớp 6, 7, 8, 9 dựa trên nội dung dạy học đã được điều chỉnh tại công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 và công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 theo nguyên tắc không vượt quá quy định của Bộ GDĐT về số tiết/môn/tuần. Thời điểm kết thúc chương trình học kì II là ngày 11/7/2020.

Các nhà trường tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch dạy học. Thời gian hoàn thành chương trình tùy thuộc từng môn, môn nào xong trước kết thúc trước theo số tiết nhà trường đã xây dựng. Trong kế hoạch dạy học của từng môn ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của môn đó (Ví dụ: Kế hoạch dạy học môn GDCD lớp 9: từ ngày 30/3/2020 đến 20/6/2020)

Kế hoạch dạy học phải được tổ, nhóm chuyên môn xây dựng và được phê duyệt của Ban giám hiệu nhà trường trước khi tổ chức triển khai thực hiện. Ban giám hiệu xây dựng thời khóa biểu chung cho các khối lớp. Cập nhật thường xuyên kế hoạch dạy học các môn và thời khóa biểu dạy học lên Website của nhà trường theo tuần hoặc khi có sự thay đổi. Phòng GDĐT kiểm tra và tổng hợp nội dung này thông qua trang Web và có kế hoạch dự giờ đối với các nhà trường.

2. Tiếp tục triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình; lựa chọn các phần mềm dạy học hiệu quả, phù hợp để triển khai tại đơn vị; rà soát đến từng học sinh, từng lớp, có các giải pháp để bảo đảm 100% học sinh được tham gia học. Trước khi thực hiện các tiết dạy qua Internet, trên truyền hình, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông báo các nội dung sẽ dạy, đưa ra yêu cầu cần đạt trước cho học sinh để học sinh tự nghiên cứu bài, tự đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung cần hỏi, trao đổi, thảo luận... nhằm nâng cao chất lượng dạy học qua Internet, trên truyền hình tại nhà trường.

Khi học sinh đi học trở lại, các bài đã dạy qua Internet, trên truyền hình không phải dạy lại toàn bộ tiết dạy mà chỉ xây dựng nội dung ôn tập, củng cố, bổ trợ các kiến thức đã dạy.



3. Thiết lập hệ thống hồ sơ, sổ sách phù hợp để quản lý các hoạt động dạy học qua Internet, trên truyền hình (Sổ theo dõi chuyên cần và quá trình học tập của học sinh, sổ ghi đầu bài, sổ nhật ký dạy học, sổ điểm cá nhân, các bài kiểm tra của học sinh...). Ban giám hiệu nhà trường tăng cường công tác dự giờ, đánh giá chất lượng các bài dạy; tổ chức sinh hoạt nhóm chuyên môn để thảo luận, chia sẻ các tiết dạy học hay tới toàn thể giáo viên của nhà trường, đồng thời có các giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức họp cha mẹ học sinh qua hình thức trực tuyến phù hợp để có sự trao đổi thông tin, chia sẻ và phối hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình bởi dạy học trực tuyến là bắt buộc tại thời điểm hiện nay.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, CM.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Thị Hải Yến**

